

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tháng 6 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030” trên địa bàn quận Bình Tân năm 2023.

Ban Thường vụ Quận Đoàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tháng 6 của đơn vị, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai, chỉ đạo:

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ quận trong việc thực hiện Đề án 06. Trong tháng 6/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn tiếp tục chỉ đạo, triển khai các cơ sở Đoàn đưa việc thực hiện Đề án 06 vào nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần để đôn đốc, thực hiện.

2. Kết quả thực hiện:

Triển khai việc đẩy mạnh thực hiện tích hợp định danh điện tử mức 2 trên app VNeID, qua rà soát đoàn viên đã tích hợp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có **10.467/11.143** đạt 94% đoàn viên, tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Triển khai việc tải ứng dụng “Bình Tân công dân số” qua việc quét mã QR của ứng dụng, trong tháng 6 đã có **256** người đã cài đặt app. Hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhiều lĩnh vực ở quầy tiếp xúc hỗ trợ hồ sơ hơn **320** hồ sơ, hướng dẫn hơn **543** lượt người dân, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Bình Tân công dân số” trong việc tra cứu tiến độ xử lý văn bản, các thủ tục hành chính thông qua mã số biên nhận...

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân đổi Căn cước công dân gắn chip, cài VNeID, tích hợp định danh mức 1, 2... Huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận để chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác rà soát, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 01, 02. Trong tháng 6 vận động được 350 người dân cài đặt VneID.

Nhằm thực hiện chương trình trọng điểm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và đẩy mạnh phát triển công nghệ số, Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp với

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thương mại Du Lịch hợp tác quốc tế Azicom về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng app công nghệ “mạng xã hội kinh doanh” do công ty Azibai sản xuất và tài trợ riêng cho quận Bình Tân vào trong hoạt động buôn bán, kinh doanh, thương mại điện tử.

Chỉ đạo cơ sở Đoàn 10 phường phân công đoàn viên là cán bộ, công chức hỗ trợ tại bộ phận một cửa của phường, hướng dẫn người dân thực hiện nội dung về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện giải quyết các hồ sơ về các lĩnh vực sao y chứng thực, hộ tịch, địa chính xây dựng; hướng dẫn cách thức tra cứu các thủ tục hành chính, vận động người dân thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công tại bộ phận một cửa.

Thực hiện nhân rộng mô hình chợ 4.0 trên địa bàn 10 phường đưa người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn Quận. Tính đến thời điểm hiện tại đã vận động được 20 tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Quận tham gia cùng thực hiện mô hình này.

Nhằm tạo điều kiện các thanh niên đang gặp khó khăn trong quá trình định hướng nghề nghiệp, việc làm được tư vấn các nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết. Quận Đoàn, Ủy ban Hội LHVN Việt Nam Quận phối hợp Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ Thành phố, Công ty Washup tổ chức Chương trình giới thiệu chuyển đổi nghề và trang bị kiến thức khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Quận tham gia.

3. Nhận định, đánh giá:

3.1. Mặt được:

Các cơ sở Đoàn từng bước làm tốt vai trò tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện Đề án 06.

Sự tham gia tích cực của các cơ sở Đoàn và Đoàn viên, thanh niên đã góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân cùng tham gia, góp phần triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Quận trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Quận Đoàn có sự chủ động ráp nối với doanh nghiệp trong việc ký liên tịch góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Quận.

3.2. Hạn chế:

Một số đoàn viên không sử dụng được điện thoại trong quá trình học tập, công tác, Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo 100% đoàn viên cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 trong tháng 6.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Bình Tân.

Nơi nhận:

- Công an Quận;
- Lưu: BC/BCNLD/2023.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Huỳnh Văn Phẩm

